

คูดวงออนไลน์

(29 เมษายน 2560)

โดย ธรรมาธิปติ

ในวัยที่ต้องมองไปที่อนาคตของลูก ไม่ใช่ของตัวเอง

สวัสดิ์ครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของผู้ใช้นามว่า ตู๊ก เกิดวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509 เวลาที่คุณบอกมาก็คือประมาณทุ่มเศษๆ ผมจึงขอใช้เวลา 19.15 น. กรุงเทพ เพศชาย

คุณตู๊กไม่ได้เขียนถามมาเป็นข้อๆ แต่เขียนมารวดเดียวดังนี้

ผมขออนุญาตให้ข้อมูล ตอนนี้ประสบปัญหาหลายด้าน ผมเพิ่งเลิกกับภรรยา 1 ปีแล้ว ตอนนี้ต้องเลี้ยงลูกชาย 2 คน คนโตอายุ 17 ปี คนเล็กอายุ 14 ปี ผมมีอาชีพเป็นเซลล์ขายรถยนต์ อายุงานของผมเหลือน้อยเต็มที ผมยังตั้งตัวไม่ได้เลย ผมขอรบกวนขอคำแนะนำ ว่าผมควรจะทำอาชีพอะไรดี

ก่อนอื่นขอพยากรณ์พื้นชะตาของคุณก่อน คุณเป็นคนที่มีมักจะคิดทุกข์เสมอ มักจะคิดทุกข์ไปล่วงหน้า จนอาจจะจินตนาการความทุกข์ไปเกินกว่าที่เป็นจริง ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้คุณเป็นคนเครียด มีความวิตกกังวลสูง

ทำให้ความสุขในจิตใจของคุณพลอยลดหายไปด้วย

เมื่อตรวจสอบดวงเรื่องชีวิตคู่ก็พบว่า ความรักเป็นจุดอ่อนสำคัญเรื่องหนึ่งในหลายๆเรื่อง และมีแนวโน้มที่จะล่มสลายได้ด้วย จากที่คุณเล่ามา คุณเลิกจากภรรยาของคุณเมื่อปีที่แล้วนั้น ก็เป็นผลมาจากดวงชะตาจรของคุณทำงานในเรื่องนี้พอดี

อาจพูดได้ว่า วิชากรรมของคุณมาเอาคืนก็ได้

ในเรื่องงานของคุณที่บอกว่า มีอาชีพเป็นเซลล์ขายรถยนต์ ก็ถือว่า คุณทำงานตรงกับดวงชะตาแล้ว เพราะคุณเหมาะในการทำงานที่ต้องติดต่อสัมพันธ์กับผู้คนมากๆ และควรทำงานที่ต้องใช้การพูดที่ชวนให้คนฟังหันตามไปด้วย แล้วจะมีโชค

นอกจากนี้ งานที่เหมาะสมกับดวงชะตาของคุณควรจะเป็นงานประเภทไม่ประจำ แต่ควรจะเป็นงานที่จบไปเป็นงานๆ ซึ่งก็ตรงกับงานปัจจุบันที่คุณทำอยู่ก็คือ เป็นเซลล์ขายรถยนต์

เรื่องการเงินของคุณไม่สู้จะดีนัก มีความอ่อนไหว เปลี่ยนแปลง ขึ้นๆลงๆมากทีเดียว ซึ่งก็เป็นผลโดยตรงจากลักษณะงานของคุณที่เป็นงานไม่ใช่งานประจำ และรายได้ขึ้นอยู่กับการขายแต่ละงาน

คุณเล่ามาว่า ภรรยาเลิกจากคุณไป แล้วทิ้งให้คุณเป็นผู้ดูแลลูกชาย 2 คน อายุ 17 ปี และ 14 ปี เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจ และ เศร้าใจมาก ที่แม่ไม่มีความรู้สึกใยดีต่อลูกของตัวเองเลย

สักวันหนึ่ง เธอจะเสียใจในการกระทำของตัวเอง

มันเป็นพรหมลิขิต และ เป็นหน้าที่ที่คุณจะต้องดูแลลูกทั้งสองต่อไป ซึ่งก็คงอีกประมาณ 4 – 5 ปีเท่านั้น ลูกชายคนโตของคุณก็คงจะเรียนจบมหาวิทยาลัย ตอนนั้นคุณก็คงจะเบาแรงลง

สิ่งที่คุณเป็นกังวลมากที่สุดก็คือ เรื่องการเงิน หรือ รายได้ที่ไม่ค่อยประจำสม่ำเสมอ ที่จะทำให้คุณไม่สามารถดูแลลูกของคุณไปได้ตลอดรอดฝั่ง

ดูจากพื้นชะตา คุณก็ไม่ถึงกับสิ้นไร้ไม้ตอก น่าจะมีบ้านมีช่องเป็นของตนเอง ความขัดสนในเรื่องการเงินอาจจะเป็นปัญหาอยู่บ้างในการเลี้ยงดูเขาให้เติบโตใหญ่ขึ้นมาอย่างสุขสบาย

แต่หากมองอีกมุมหนึ่งในแง่มุมที่ดี สถานการณ์นี้จะเป็นสิ่งหล่อหลอมให้ลูกชายของคุณแข็งแกร่งขึ้น หากคุณพูดคุยกับเขาตรงๆว่า ฐานะของเรากำลังไม่ดี ให้เขารับรู้ ให้เขาช่วยเหลือครอบครัวเท่าที่จะช่วยได้ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยประหยัด หรือ หางานพิเศษทำเป็นต้น

คุณเล่ามาว่า “อายุงานของผมเหลือน้อยเต็มที ผมยังตั้งตัวไม่ได้เลย ผมขอรบกวนขอคำแนะนำ ว่าผมควรจะทำอาชีพอะไรดี” เรื่องงานที่เหมาะสมกับคุณ ผมได้ตอบไปแล้วข้างต้น

ส่วนเรื่องการตั้งตัวนั้น ความหมายค่อนข้างกว้าง คุณเองก็มีบ้านเป็นของตัวเองอยู่แล้ว นี่ก็ส่วนหนึ่งของการตั้งตัว

แต่มนุษย์เราในวัย 50 ปีของคุณ เป้าหมายหลักสำคัญในชีวิตไม่น่าจะอยู่ที่การคิดตั้งตัว หรือ การมีธุรกิจของตัวเองแล้ว (ขึ้นอยู่กับดวงชะตาของแต่ละคนด้วย) โดยเฉพาะดวงชะตาของคุณตึกที่ห้ามลงทุนร่วมกับคนอื่นเด็ดขาด หรือการย้ายงานใหม่

แต่อยู่การบริหารจัดการแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่จะผลักดัน ส่งเสริม ให้ลูกๆไปถึงจุดที่ดีที่สุด เท่าที่จะสามารถทำได้ตามหน้าที่ของพ่อ เพราะอนาคตของคนในวัย 50 นี้ ไม่สำคัญเท่ากับ อนาคตของลูกแล้วครับ

ขอให้คุณ โชคดีนะครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณ ตึก ช่วยตัดบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่สะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ ทุกท่านครับ

